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เรื่อง 

หารือแนวทางปฏิบติัในการขอรบับ าเหน็จบ านาญ 

   

 

ด่วนมาก 

ที่ นร. ๐๕๐๑/๓๒๘๕ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๑๕ กรกาคม ๒๕๒๘  
 

เร่ือง หารือแนวทางปฏบิัติในการขอรับบ าเหนจ็บ านาญ 

 

เรียน อธบิดีกรมการปกครอง 
 

อ้างถึง หนังสอืกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท. ๐๔๐๗/๕๒๗๗๕ ลงวันที่ ๑ กรกาคม ๒๕๒๘ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทาง
กฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ตามหนังสือที่ อ้างถึง กรมการปกครองขอหารือปัญหาตามพระราชบัญญัติ
บ าเหนจ็บ านาจข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ว่า นายยศพร เกตุวิจิตร ข้าราชการครูส่วนจังหวัดเม่ือคร้ัง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และต่อมาเมื่อ
ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ข้าราชการครูผู้นี้ ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติได้มีค าสั่งลดโทษนายยศพร ฯ จากไล่ออกเป็นให้ออกจากราชการ ดังนั้น 
ปัญหาจึงมีว่า ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชบอด าเนินการเกี่ยวกบัการขอรับบ านาญของนายยศพรฯ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ พ .ศ. ๒๔๙๔ และตามข้อ ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเหน็ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ส่งมาพร้อมนี้ ) ได้ก าหนดว่า “เร่ืองที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้
ความเห็นจะต้องเป็นเร่ืองที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ



 ๒ 

รักษาการตามกฎหมายแล้ว” ซึ่งในกรณีนี้  กรรมการปกครองยังมิได้หารือไปยังกระทรวงการคลังผู้
รักษาการตามกฎหมายก่อน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้หารือกระทรวงการคลังแล้ว แต่กรมการ
ปกครองยังข้องใจในปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะด าเนินการให้
ความเหน็ต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายอมร  จันทรสมบูรณ์) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 
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หารือแนวทางปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญ

Aus. ๐๕๐๑/๓๒๕๕                                                    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๕ กรกาคม ๒๕๒๕
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท. ๐๕๐๐/๕๒๐๐๕ ลงวันที่ ๑ กรกาคม ๒๕๒๕

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทาง

กฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย  พ.ศ
             . ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการปกครองขอหารือปัญหาตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาจข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า นายยศพร เกตุวิจิตร ข้าราชการครูส่วนจังหวัด เมื่อครั้ง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และต่อมาเมื่อ
ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น
ของสํานักงานคณะกรรมการ
             การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓
ข้าราชการครูผู้นี้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติได้มีคําสั่งลดโทษนายยศพร ฯ จากไล่ออกเป็นให้ออกจากราชการ ดังนั้น
ปัญหาจึงมีว่า ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชบอดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับบํานาญของนายยศพรฯ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามข
             ้อ ๕ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ส่งมาพร้อมนี้) ได้กําหนดว่า “เรื่องที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้

ความเห็นจะต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ
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รักษาการตามกฎหมายแล้ว” ซึ่งในกรณีนี่ กรรมการปกครองยังมิได้หารือไปยังกระทรวงการคลังผู้
รักษาการตามกฎหมายก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้หารือกระทรวงการคลังแล้ว แต่กรมการ

ปกครองยังข้องใจในปัญหาดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะดําเนินการให้

ความเห็นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานเลขานุการกรม
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